



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกอ.จ้มหา'ลัยพัฒนาทักษะภาษารับAFTA

ดร.สุเมธ แย้มขุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มอบสิทธิการเข้าใช้โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Tell meMore ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University : TCU) ให้แก่เครือข่ายอุดมศึกษาไปแล้ว ซึ่งโปรแกรมหดังกล่าวจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านภาษาอังกฤษ ที่ช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่ทุกคน ได้มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น โดยสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเครือข่ายอุดมศึกษาจะต้องนำโปรแกรมหดังกล่าวไปให้กลุ่มมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้ใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่บัณฑิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีทางการศึกษา ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ อาฟต้า (ASEANFree Trade Area-AFTA) ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปีการศึกษา 2552 ด้วย

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า ในการเปิดเสรีทางการศึกษาตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน มี 4 เรื่อง คือ 1.การให้บริการเสรีข้าม ประเทศผ่านระบบอีเลิร์นนิ่ง 2.สมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางไปใช้บริการด้านการศึกษาในประเทศสมาชิกได้อย่างเท่าเทียม 3.ประเทศสมาชิกสามารถเข้ามาตั้งหน่วยบริการด้านการศึกษาได้ เช่น ประเทศอินโดนีเซียสามารถเข้ามาตั้งมหาวิทยาลัยในไทยได้ และ4.บุคลากร เช่น ครู อาจารย์ สามารถถ่ายโอนกันได้ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้การที่ประเทศสมาชิกจะมาลงทุนเปิดหน่วยบริการด้านการศึกษา นั้น ในระยะแรกประเทศไทยจะต้องถือหุ้นไม่เกิน 49%จากนั้นจึงลดลงเรื่อย ๆ จนถึงปี 2558 จะเหลือเพียง 29% ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยของไทย

"มหาวิทยาลัยไทยต้องปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้ แก่บุคลากรและนักศึกษา ทั้งนี้ในวันที่ 6 กรกฎาคม ผมจะหารือร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อระดมความคิดเห็นในทางปฏิบัติเชิงนโยบายว่า มหาวิทยาลัยควรมีการปรับตัวเพื่อรองรับเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้าง เช่น อาจให้บางสาขาวิชาจัดการเรียน

การสอนด้วยภาษาอังกฤษ หรือปรับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นต้น" ดร.สุเมธ กล่าว.